



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง หมู่ที่ 2 บ้านสนวนนอก อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบผิวดินขนาดกลาง ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ รายละเอียดตามรูปแบบและประมาณราคาที่ยกข้อ อบต.สนวนกำหนด พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย ณ บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 งบประมาณ 1,786,000.-บาท(หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคาากลางรวม 1,786,000.-บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ราคาากลางของทางราชการดังกล่าว ไม่ถือว่าผูกพันที่ผู้เสนอราคาจะต้องพิจารณาไปตามนั้นผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบและคำนวณราคางานเองจะนำราคาากลางของทางราชการมาปฏิเสธความรับผิดชอบ หรือเรียกร้องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไม่ได้ สถานที่ก่อสร้าง ณ บ้านสนวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

**ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้**

๑. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุงบชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเกสสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้
5. ผู้เสนอราคาต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่สอบราคาในวงเงินไม่น้อยกว่า 893,000.-บาท (แปดแสนเก้าหมื่นสามพันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นสัญญาโดยตรงกับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานเอกชนที่หน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเชื่อถือ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement:e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ...17... มีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00 น.ถึงเวลา 12.00 น. ณ บ้านสวนนอก หมู่ที่ 2 ตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ หากผู้ซื้อ/ผู้ขอรับเอกสารสอบราคาไม่ไปรับฟังคำชี้แจงและดูสถานที่ก่อสร้าง ถือว่าผู้ขอรับแบบและรายการได้ทราบสถานที่ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ดีแล้วเมื่อมีปัญหาและอุปสรรคในการเวลาทำงานจะนำมาอ้างให้พ้นความรับผิดชอบต่อการบริหารส่วนตำบลสนวนมิได้

กำหนดยื่นของสอบราคา ตั้งแต่วันที่ ....13... มีนาคม 2560 ถึงวันที่ ...24... มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ในวันและเวลาราชการ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ยกเว้นวันสุดท้ายวันที่ ..27... มีนาคม 2560 กำหนดยื่นของสอบราคา ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอห้วยราช จังหวัด เวลา 08.30 - 16.30 น. และกำหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ ...28.... มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์

ผู้สนใจติดต่อขอซื้อแบบเอกสารสอบราคาได้ที่ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์ ในราคาชุดละ 2,500.- บาท ตั้งแต่วันที่ ..13.. มีนาคม 2560 ถึงวันที่ ...24...มีนาคม 2560 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0 4466 6754 ในวันและเวลาราชการ ,ตรวจสอบข้อมูลทางเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ที่ [www.sanuan.go.th](http://www.sanuan.go.th) โดยตรง,เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง [www.gprocurement.go.th](http://www.gprocurement.go.th) และเว็บไซต์ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ [www.buriramlocal.go.th](http://www.buriramlocal.go.th)

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้เมื่อประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ผู้รับจ้างจะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ได้ก็ต่อเมื่อได้รับการอนุมัติเปลี่ยนแปลงรายการค่าประมาณการก่อสร้างจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์แล้วเท่านั้น องค์การบริหารส่วนตำบลสนวน ขอสงวนสิทธิ์ที่จะยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในกรณีผู้รับจ้างไม่มาลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือตามกำหนด

ประกาศ ณ วันที่ 13 เดือน มีนาคม พ.ศ. 2560

(นายณิตศักดิ์ จังสิพมศักดิ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนวน

